



ประกาศกรมการศาสนา
เรื่อง รายชื่อศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนนำมิติทางศาสนา วัฒนธรรม พลังประชารัฐ มาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนภายในประเทศมีภูมิคุ้มกัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมร่วมสร้างสังคมคุณธรรมทั่วประเทศ โดยใช้พลัง “บวร” บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ฝังงมในทุกพื้นที่ “สังคมคุณธรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมการศาสนา ได้กำหนดจัดทำโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีเป้าหมายสร้าง เด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวยุบอุ่น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็น บนพื้นฐานค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมจากโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเครื่องมือที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

บัดนี้ กรมการศาสนา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กรมการศาสนา กำหนด กล่าวคือมีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง และมีผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับชุมชนคุณธรรมต้นแบบขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๘๐ แห่ง ประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาพุทธ จำนวน ๑,๕๒๑ แห่ง ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม จำนวน ๕๓ แห่ง และศาสนสถานของศาสนาคริสต์ จำนวน ๖ แห่ง จึงประกาศรายชื่อศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒


(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมการศาสนา